

สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือนมกราคม ๒๕๖๕) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น ๕ อาคารดำรงราชานุสรณ์

การนำเสนอข้อราชการสำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร (นายวิรัตน์ มั่นสนธิวงศ์)		
<p>๑. การแก้ไขปัญหา ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) ของ กรุงเทพมหานคร</p>	<p>๑) กรุงเทพมหานคร (กทม.) มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชนเรื่องสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) ซึ่งศูนย์ประสานงานและแก้ไขมลพิษทางอากาศของกรุงเทพมหานครได้ติดตามและเฝ้าระวังฝุ่นละออง PM_{2.5} ในพื้นที่ กทม. อย่างใกล้ชิด โดยได้รายงานและแจ้งเตือนสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ กทม. และแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพในสถานการณ์ฝุ่นละออง PM_{2.5} อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันผ่านสื่อออนไลน์ทางเว็บไซต์ Facebook แอปพลิเคชัน กลุ่มไลน์ และจอแสดงผลตรวจวัดคุณภาพในอากาศ นอกจากนี้ได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนมีส่วนร่วมลดฝุ่นละออง PM_{2.5} ภายใต้แนวทาง “ลดฝุ่นด้วยตัวเอง คุณก็ลดฝุ่นละออง PM_{2.5} ได้”</p> <p>๒) กทม. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา ดังนี้</p> <p>๒.๑) เข้มงวดจุดตรวจรถควันดำทุกประเภทครอบคลุมพื้นที่ กทม.</p> <p>๒.๒) รณรงค์ลดการเผาในที่โล่ง</p> <p>๒.๓) รณรงค์ไม่ขับ ช่วยดับเครื่อง</p> <p>๒.๔) ฉีดล้างต้นไม้ ใบไม้ ในพื้นที่ กทม.อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดฝุ่นละออง</p> <p>๓) กทม. ได้เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยเปิดคลินิกมลพิษทางอากาศ เพื่อให้คำปรึกษาแก่ประชาชน และให้บริการตรวจรักษาลดความรุนแรงของอาการที่เกิดจากฝุ่นละออง PM_{2.5} ภายในโรงพยาบาลสังกัด กทม. จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และโรงพยาบาลกลาง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ รณรงค์ขอความร่วมมือสถานประกอบการ สถานศึกษา ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง PM_{2.5} จากแหล่งกำเนิดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขฝุ่นละออง PM_{2.5} ในพื้นที่ กทม. ปี ๒๕๖๕ อาทิ เข้มงวดการตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำทุกประเภท ขอความร่วมมืองดการเผาในที่โล่ง และคุมการเผาทุกประเภท เช่น ศาลเจ้า ฌาปนสถาน เป็นต้น ล้างทำความสะอาดถนนและฉีดล้างใบไม้ต้นไม้เพื่อลดการสะสมของฝุ่นละอองในทุกวัน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนทำความสะอาด</p>	<p>กทม.</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>อาคารและบ้านเรือนเพื่อลดการสะสมของฝุ่นละออง โดยสำนักงานเขตจะลงพื้นที่ให้ความรู้และขอความร่วมมือกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑) ขอให้ กทม. ลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) ที่แหล่งกำเนิด และดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) ดังนี้</p> <p>๑.๑) มาตรการเมื่อค่าฝุ่นละอองไม่เกิน ๕๐ ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ขอให้ กทม. ติดตามสถานการณ์ และติดตามการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑.๒) มาตรการเมื่อค่าฝุ่นละอองอยู่ในช่วง ๕๐ - ๗๕ ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ขอให้ กทม. เครื่องครัดการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากสาเหตุเกิดจากการเผาต้องเร่งกำจัดเจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่เข้าไปดูแลไม่ให้เกิดขึ้น</p> <p>๑.๓) มาตรการเมื่อค่าฝุ่นละอองเกิน ๗๕ ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ต้องมีการเพิ่มมาตรการ อาทิ การประสานกรมการขนส่งทางบก ตรวจวัดควันดำ การห้ามรถเข้า - ออกในบางพื้นที่ การลดการสัญจร การกำหนดมาตรการควบคุมการก่อสร้าง</p> <p>๒) ขอให้ กทม. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้ทราบว่า กทม. ได้มีการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓) ขอให้ กทม. ขับเคลื่อนมาตรการลดฝุ่นละออง PM_{2.5} อย่างต่อเนื่อง เช่น การล้างทำความสะอาดถนน การเปิดคลินิกมลพิษทางอากาศ การรณรงค์ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เป็นต้น</p>	
<p>๒. การดูแลรักษาความสะอาดในแม่น้ำลำคลอง</p>	<p>๑) กทม. ได้ดำเนินการดูแลรักษาความสะอาดในคลองสำคัญ ๓ แห่ง ได้แก่ คลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร และคลองแสนแสบ</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑) ขอให้ กทม. ประสานกับทหารในการสนับสนุนการดำเนินงานฟื้นฟูคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร</p> <p>๒) ขอให้ กทม. กำจัดคูน้ำให้สถานประกอบการและโรงงานขนาดใหญ่ ทิ้งน้ำเสียลงในคลองแสนแสบ และรณรงค์ให้ประชาชนริมคลองแสนแสบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงคลอง เพื่อลดค่า Biochemical Oxygen Demand : BOD ให้ต่ำที่สุด</p> <p>๓) ขอให้ กทม. เร่งดำเนินการตามแผนระยะยาวในการรวมน้ำเสียเข้าโรงบำบัดที่มีอยู่เดิมกับโรงบำบัดที่ก่อสร้างใหม่</p>	<p>กทม.</p>
<p>อธิบดีกรมการปกครอง (นายธนาคม จงจิริ)</p>		
<p>๑. การบรรเทาผลกระทบของประชาชน</p>	<p>๑) กรมการปกครอง (ปค.) ได้มีมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ดังนี้</p> <p>๑.๑) ยกเว้นค่าธรรมเนียมการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน</p>	<p>ปค./ยผ./ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)</p>	<p>๑.๒) ยกเว้นค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรม (ค่าธรรมเนียมห้องพักรายปี)</p> <p>๑.๓) ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโรงรับจำนำทั้งของรัฐและเอกชน</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑) ขอให้กระทรวงมหาดไทยรวบรวมข้อมูลมาตรการในการช่วยเหลือประชาชนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว</p> <p>๒) ขอให้กระทรวงมหาดไทยชี้แจงแนวทางการจดทะเบียนโรงแรมให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยควรให้ความสำคัญกับมาตรการด้านสาธารณสุขควบคู่ไปด้วย</p>	
อธิบดีกรมที่ดิน (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์)		
<p>๑. โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินสำหรับใช้ในโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในพื้นที่</p>	<p>๑) กรมที่ดิน (ทต.) ได้มีแอปพลิเคชันบอกดินเพื่อให้ประชาชนแจ้งข้อมูลตำแหน่งที่ดิน สำหรับใช้จัดทำฐานข้อมูลในการออกโฉนดที่ดิน โดยในปี ๒๕๖๕ จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕</p> <p>๒) ความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูล คือ การบูรณาการร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปท. โดย ปค. ได้จัดทำความร่วมมือ (MOU) กับ ทต. และแจ้งให้นายอำเภอทั่วประเทศสนับสนุนการสำรวจที่ดิน</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ขอให้ ทต. พิจารณาดำเนินการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมและรอบคอบ</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี)</p> <p>ขอให้ ทต. ประชาสัมพันธ์ ให้หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนได้ทราบถึงแอปพลิเคชันบอกดิน เพื่อใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชันดังกล่าว รวมทั้งขอให้ดำเนินการเดินสำรวจที่ดินด้วยความรวดเร็ว</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี)</p> <p>ขอให้ ทต. พิจารณาการปรับเปลี่ยน นส.๓ สน.๓ ก. ให้เป็นโฉนดที่ดิน เพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกัน</p>	<p>ทต./ปค./สธ./ทุกจังหวัด</p>
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายประยูร รัตนเสนีย์)		
<p>๑. การจัดการขยะติดเชื้อ</p>	<p>๑) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สธ.) ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับมาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชน</p>	<p>สธ./ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะติดเชื้ออย่างเร่งด่วน	
รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายเจียรชัย ชุกิตติวิบูลย์)		
๑. การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM _{2.5}) ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕	๑) กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้สั่งการให้จังหวัด และ กทม. เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM _{2.5}) ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ โดยจัดตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์ ทบสวนและจัดทำแผนเผชิญเหตุ เน้นย้ำการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง และให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	ปภ./กทม./ทุกจังหวัด
๒. การเยียวยาผู้ประสบภัยหลังจากสาธารณภัยคลี่คลาย	๑) กระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำทุกจังหวัดให้เร่งสำรวจความเสียหายของผู้ประสบภัยให้ครอบคลุมในทุกมิติและให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะด้านที่อยู่อาศัย และการประกอบอาชีพ รวมทั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนให้ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ และถือปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดอย่างเคร่งครัด	ปภ./จังหวัดเป้าหมาย
๓. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยในช่วงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ - ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ผลการดำเนินงานพบว่า จำนวนครั้งของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น จำนวนผู้บาดเจ็บ และจำนวนผู้เสียชีวิตลดลง	ปภ./ทุกจังหวัด
๔. การเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง	๑) ปภ. ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการส่งเครื่องสูบน้ำที่มีสมรรถนะสูงไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยการสูบน้ำกักเก็บในพื้นที่ไวใช้ในฤดูแล้งและเร่งระบายน้ำในพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วม ในพื้นที่ ๑๑ จังหวัดสามารถสูบน้ำกักเก็บปริมาณน้ำไปได้ประมาณ ๑.๖ ล้านลูกบาศก์เมตร ๒) ปภ. ได้ดำเนินการจัดทำของขวัญปีใหม่ เรื่อง มหาดไทยสูบน้ำส่งสุข คลายทุกข์ คลายแล้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการโดยใช้เงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติที่กรมบัญชีกลางได้อนุมัติเพื่อดำเนินการในพื้นที่ ๕๒ จังหวัด	ปภ./จังหวัดเป้าหมาย
๕. การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว	๑) กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้สั่งการให้จังหวัด ๕๕ จังหวัด ที่คาดว่าจะเผชิญภัยหนาวเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กที่ไร้ผู้อุปการะ และผู้พิการทุพพลภาพ	ปภ./จังหวัดเป้าหมาย

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๖. การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย	๑) กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้สั่งการให้จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยทั้งในเรื่องของเครื่องจักรกล การเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง	ปภ./จังหวัดเป้าหมาย
๗. การแจ้งเตือนภัย	๑) ปภ. โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้มีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง หากมีเหตุการณ์จะแจ้งเตือนภัยไปยังจังหวัดและอำเภอ เพื่อสื่อสารไปยังประชาชนโดยตรง	ปภ./ทุกจังหวัด
รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (นายอนวัช สุวรรณเดช)		
๑. การแก้ไขผังเมืองรวมตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒	<p>๑) การปรับปรุงหรือแก้ไขผังเมืองสามารถดำเนินการได้ ๒ กรณี คือ</p> <p>๑.๑) กรณีการดำเนินการตามวงรอบปกติ คือ ก่อนผังเมืองมีอายุบังคับใช้ครบ ๕ ปี โดยจะมีการประเมินผลและเสนอคณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดแล้วแต่กรณีเพื่อพิจารณาการปรับปรุง</p> <p>๑.๒) กรณีการแก้ไขเฉพาะบริเวณหรือเฉพาะส่วน เป็นการดำเนินการก่อนวงรอบปกติ โดยมูลเหตุในการแก้ไข มี ๒ ประเด็น ได้แก่</p> <p>(๑) สถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป เช่น มีการก่อสร้างสถานศึกษา ทำให้ความต้องการพื้นที่ที่อยู่อาศัยโดยรอบเพิ่มขึ้น เป็นต้น</p> <p>(๒) ประโยชน์สาธารณะ เช่น การดำเนินการตามมติ ครม. หรือนโยบายสำคัญ เป็นต้น</p> <p>๒) ปัจจุบันมีเรื่องการแก้ไขผังเมืองรวมที่ค้างอยู่ จำนวน ๑๙ ผัง แบ่งเป็นผังเมืองรวมจังหวัดจำนวน ๘ ผัง และผังเมืองชุมชน จำนวน ๑๑ ผัง ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายน ๒๕๖๕</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี)</p> <p>เรื่องผังเมืองมีความสำคัญเพราะเป็นทิศทางของการพัฒนาเป็นเครื่องมือกำหนดโครงการ จึงขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนให้รวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของพื้นที่</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี)</p> <p>ขอให้ขับเคลื่อนงานตามภารกิจที่ค้างค้าง รวมไปถึงการสร้างการพัฒนาในพื้นที่ เช่น เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น</p>	ยผ./ทุกจังหวัด
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายสมคิด จันทมฤก)		
๑. การขับเคลื่อนนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคน	๑) กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) ได้กำหนดกรอบแนวทางในการตรวจสอบข้อมูลจากระบบ TPMAP โดยให้ทุกจังหวัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูล ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ พบว่า มีครัวเรือนจากระบบ	พช./ทุกจังหวัด

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>ทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ พอเพียง</p>	<p>TPMAP จำนวน ๕๖๘,๐๔๗ ครั้วเรือน ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลแล้ว จำนวน ๕๕๘,๑๘๑ ครั้วเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๘ พบปัญหาจำนวน ๑๔๘,๓๕๑ ครั้วเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๑๒ และมีกลุ่มคนที่ตกหล่น จากระบบ TPMAP ที่พบใหม่ (Exclusion Error) จำนวน ๓๐,๐๑๗ ครั้วเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๘ รวมเป้าหมายครั้วเรือนที่ต้องได้รับการ แก้ไขปัญหา จำนวน ๑๗๘,๓๖๘ ครั้วเรือน โดยมีมิติที่มีปัญหามากที่สุดคือ ด้านรายได้ด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ ด้านการศึกษา และด้านการเข้าถึง บริการภาครัฐ ตามลำดับ</p> <p>๒) พช. ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการต่อไป ดังนี้</p> <p>๒.๑) ให้จังหวัดกำชับศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนา คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับ จังหวัด (ศจพ.จ.) และระดับต่าง ๆ ให้ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตาม แนวทางที่กำหนด</p> <p>๒.๒) ให้สำนักงานจังหวัดบูรณาการงบประมาณตามภารกิจของ หน่วยงานในจังหวัดที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของครั้วเรือนและ ประสานการจัดทำแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>๒.๓) ให้จังหวัด/อำเภอ เน้นย้ำศูนย์อำนวยการปฏิบัติการ ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.) ประชุมเพื่อรับรองผลการ ตรวจสอบข้อมูลครั้วเรือน โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ รวมทั้งให้บูรณาการ ประสานความร่วมมือกับ หน่วยงาน/ภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ ครั้วเรือนเป้าหมาย โดยอาจใช้งบประมาณตามภารกิจของแต่ละ หน่วยงาน</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑) ขอให้ พช. สํารวจรายชื่อบุคคลใน TPMAP ให้ครบถ้วน ครอบคลุม ถึงผู้ที่เดินทางไปประกอบอาชีพนอกพื้นที่ด้วย เพื่อให้ทราบข้อมูลที่ แท้จริง สำหรับผู้สูงอายุที่สามารถประกอบอาชีพได้ขอให้เพิ่มเติม รายชื่อใน TPMAP แต่หากไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ขอให้ตัดรายชื่อ ออกและจัดไปอยู่ในกลุ่มผู้ได้รับการสงเคราะห์ ทั้งนี้ ขอนัดหารือเรื่องข้อมูล และแนวทางการดำเนินการต่อไป</p> <p>๒) ขอให้ พช. ดำเนินการจัดประเภทข้อมูล เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา ต่อไป</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี)</p> <p>ขอให้ พช. ตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง เพื่อให้สามารถนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาตามนโยบายของ</p>	

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	นายกรัฐมนตรี ซึ่งกำหนดให้ปี ๒๕๖๕ เป็นปีแห่งการแก้ไขปัญหาหนี้ภาคครัวเรือน	
รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (นายวิลาศ เฉลยสัตย์)		
๑. โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร	<p>๑) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร โดยใช้งบประมาณของ กฟน. ดังนี้</p> <p>๑.๑) งานรื้อย้ายเสา-สายไฟฟ้า</p> <p>๑.๒) งานจ่ายไฟฟ้าให้กับที่พักอาศัยที่ก่อสร้างใหม่</p> <p>๑.๓) งานเตรียมขยายระบบจำหน่ายไฟเพื่อรองรับการขอใช้ไฟฟ้า</p> <p>๒) ผลการดำเนินการก่อสร้างบ้านพักอาศัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒๐๖ หลัง และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างบ้านพักอาศัย ชุมชนประชาร่วมใจ ๑ จำนวน ๒๙๒ หลัง ซึ่ง กฟน. จะเข้าดำเนินการติดตั้งเครื่องวัดฯ และจ่ายไฟได้เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ในส่วนของการรื้อย้ายเสา - สายไฟฟ้า เพื่อก่อสร้างเขื่อนริมตลิ่ง กฟน. ได้ดำเนินการแล้ว โดยพบปัญหาและอุปสรรค คือ การทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑) ขอขอบคุณ กฟน. ในการดำเนินการ ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการต่อยอดพัฒนาพื้นที่ให้มีความสวยงาม การปรับปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยว/ร้านอาหาร เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน</p> <p>๒) ขอให้ กทม. ประสานกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) ในการออกแบบพัฒนาพื้นที่</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี)</p> <p>ขอให้ดำเนินการพัฒนาอัตลักษณ์ของชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยพัฒนารูปแบบของอาคารให้มีลักษณะเฉพาะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับการท่องเที่ยวริมคลองเปรมประชากร</p>	กฟน./กทม.
ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นายศุภชัย เอกอุ่น)		
๑. การจัดระเบียบสายสื่อสาร	<p>๑) การจัดระเบียบสายสื่อสารและสายสาธารณูปโภคเริ่มดำเนินการในปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ระยะทาง ๑๐,๒๙๒ กิโลเมตร ซึ่งจากการประชุมกรม. เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) บูรณาการร่วมกับ กฟน. กฟภ. และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (National Telecom Public Company Limited : NT) จัดระเบียบสายสื่อสาร โดยกำหนดเส้นทางและแผน ๓ ปี ในปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ ดำเนินการปีละ ๒,๐๐๐ กิโลเมตร ในส่วนของ กฟภ. มีการจัดทำแผน ๕ ปี ในปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ ดำเนินการปีละ ๒,๐๐๐ กิโลเมตร ตามลำดับความสำคัญ ได้แก่</p>	กฟน./กฟภ.

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>(๑) เส้นทางหลักที่มีคนสัญจรเป็นจำนวนมาก และมีสายสื่อสารสภาพทรุดร่วง (๒) เส้นทางในเขตเทศบาล เส้นทางทางท่องเที่ยว เส้นทางสถานที่ราชการ (๓) เส้นทางสายสื่อสารโทรคมนาคมที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด และ (๔) เส้นทางก่อสร้างต่าง ๆ</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑) เป้าหมายหลักในการจัดระเบียบสายสื่อสาร คือ ให้ กสทช. ซึ่งกำกับสายสื่อสารและสายโทรคมนาคมเป็นผู้ดำเนินการ โดย กสทช. ต้องเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดระเบียบสายสื่อสาร ซึ่ง ครม. มอบหมายให้ กสทช. วางแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารแบบใช้โครงข่ายปลายทางร่วมกัน (Single Last Mile) โดยปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่สามารถใช้สายร่วมกันได้ (Common Duct) ซึ่งผู้ประกอบการต้องให้ความร่วมมือ</p> <p>๒) ขอให้ กฟภ. ไปทบทวนภารกิจการจัดระเบียบสายสื่อสารให้เป็นไปตามมติ ครม. ภายใต้แผนงานของ กฟภ. ก่อนนำเสนอ รมว.มท. เพื่อพิจารณาต่อไป</p>	
ผู้ว่าการการประปานครหลวง (นายกวี อารีกุล)		
<p>๑. การขยายกำลังผลิตโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์</p>	<p>๑) การประปานครหลวง (กปน.) มีโรงงานผลิตน้ำประปาจำนวน ๔ แห่ง ประกอบด้วย</p> <p>๑.๑) โรงงานผลิตน้ำฝั่งตะวันตก ได้แก่ โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ และโรงงานผลิตน้ำธนบุรี</p> <p>๑.๒) โรงงานผลิตน้ำฝั่งตะวันออก ได้แก่ โรงงานผลิตน้ำบางเขน และโรงงานผลิตน้ำสามเสน</p> <p>โดยโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์รับน้ำจากเขื่อนแม่กลอง ซึ่งมีปริมาณและคุณภาพน้ำสูง จึงเป็นโรงงานหลักในการผลิตน้ำประปา สำหรับโรงงานผลิตน้ำธนบุรีรับน้ำดิบมาจากกลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยามีกำลังการผลิตน้ำน้อย ซึ่งในอนาคตอาจมีการปรับเป็นสถานีสูบน้ำ</p> <p>๒) จากปัญหาการผลิตน้ำดิบที่ไม่เสถียรบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยากปน. ได้ดำเนินการปรับปรุงโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ให้มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น</p> <p>๓) ในระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า กปน. จะดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำบริเวณถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนด้านใต้และอุโมงค์ส่งน้ำลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อนำน้ำที่ผ่านการผลิตจากโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์จ่ายให้กับพื้นที่ฝั่งตะวันออก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ การจราจรด้านบนเพียงเล็กน้อยเนื่องจากการก่อสร้างใต้ผิวดิน โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๘</p>	<p>กปน.</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์)		
๑. การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง	<p>๑) สถานการณ์ภัยแล้ง ในปี ๒๕๖๕ คาดว่าจะรุนแรงน้อยกว่าปี ๒๕๖๔ แต่อาจมีบางพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ได้แก่ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ แห่ง ภาคกลาง ๔ แห่ง และภาคใต้ตอนบน ๒ แห่ง รวมทั้งมีการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาจำนวน ๕ สาขา ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ปทุมธานี และสงขลา ที่ประเมินว่าอาจมีปัญหา น้ำกร่อย</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑) ขอให้ กปภ. กำหนดแผนงาน/โครงการผลิตน้ำประปาให้เพียงพอในพื้นที่ที่คาดว่าจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดิบ</p> <p>๒) ขอให้ สธ. ตรวจสอบข้อมูลและกำหนดมาตรการช่วยเหลือหมู่บ้านและอปท. ที่ขาดแคลนน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน/ประปาท้องถิ่น โดยสามารถประสาน ปภ. หรือกรมชลประทานในการสูบน้ำเพื่อนำมาผลิตน้ำประปา</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี)</p> <p>ขอให้มีการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงาน ซึ่งจะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำได้อย่างยั่งยืน</p>	กปภ./สธ./ปภ.
ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย (นายชีระ วงศบูรณะ)		
๑. การบริหารจัดการน้ำเสียในพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำเสียและไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย	<p>๑) การบริหารจัดการน้ำเสียในพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำเสียเสื่อมโทรม แบ่งออกเป็น ๒ กรณี คือ กรณีมีระบบบำบัดน้ำเสียอยู่แล้วและกรณีที่ยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียมาก่อน</p> <p>๒) ปัญหาในการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่ คือ การไม่มีที่ดินในการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งมีสาเหตุมาจากการขยายตัวของชุมชน ราคาที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน และทัศนคติของประชาชนในชุมชน</p> <p>๓) แนวทางการแก้ไขปัญหาขององค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) คือ การก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียให้อยู่ที่ดิน โดยพื้นที่บนดินสามารถใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่และชุมชน</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ขอให้ อจน. กำหนดแผนการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โดยกำหนดพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจน พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ</p>	อจน./สธ./ทุกจังหวัด
รองผู้อำนวยการองค์การตลาด (นายวิทยา ทรัพย์เย็น)		
๑. โครงการ Demand Driven by DATA (DDD)	<p>๑) องค์การตลาด (อต.) ได้จัดทำฐานข้อมูลการจัดซื้อภาครัฐในกลุ่มสินค้าเกษตร โดยองค์การตลาดเข้าไปรับซื้อสินค้าเกษตรเพื่อจัดจำหน่ายให้กับกรมราชทัณฑ์ ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ภายใต้โครงการสานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้ให้กับ</p>	อต.

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>เกษตรกร โดยร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ในการสนับสนุนสินเชื่อให้กับเกษตรกร และ กษ. สนับสนุนวัตถุดิบในการเพาะปลูก ซึ่งสินค้าเกษตรที่ อด. ร่วมกับโครงการฯ พัฒนา คือ ฟักทองและฟักเขียว</p> <p>๒) ปัจจุบัน อด. ได้ช่วยเหลือรับซื้อสินค้าเกษตรจากกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ กลุ่มผู้พิการทางสายตาจังหวัดเชียงใหม่ โดยรับซื้อฟักทองเดือนละ ๑๐๐ ตัน ทั้งนี้ คาดว่าภายหลังจากการจัดทำฐานข้อมูลฯ แล้วเสร็จจะสามารถช่วยรับซื้อฟักทองกับฟักเขียวในราคาที่เป็นธรรม ไม่ต่ำกว่าเดือนละ ๕๐๐ ตัน สำหรับพื้นที่ใดที่มีการสนับสนุนอาชีพให้กับกลุ่มเปราะบางหรือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy Model) สามารถนำข้อมูลจาก อด. ไปใช้ โดยคัดเลือกสินค้าเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ ซึ่ง อด. จะไปรับซื้อเพื่อจัดจำหน่ายต่อไป</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี)</p> <p>อด. สามารถพัฒนาการดำเนินงานได้ในหลายทิศทาง อาทิ การจัดทำแอปพลิเคชันเพื่อจำหน่ายสินค้าออนไลน์ (E-Commerce) ซึ่งจะเป็นการนำสินค้ามาจำหน่ายในช่องทางออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐซึ่งมีความน่าเชื่อถือ ทำให้สามารถช่วยเหลือเกษตรกรจากปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดและราคาตกต่ำ</p>	

สำนักนโยบายและแผน สป.
กลุ่มงานนโยบายและแผนรวม